
BORGARRÁÐ 21. nóvember 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu árið 2019 vegna samgöngusamninga - 
R19110211

Á fundi borgarráðs hinn 15. nóvember voru sóttar fjárheimildir til hækkunar samgöngustyrkja 
upp á tæpar 90 milljónir. Hverjar eru fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu á árinu 
2019 vegna samgöngusamninga í heild með þessari hækkun? Hvað voru þessar upphæðir 
hárar árin 2018 og 2017 til samanburðar?


